

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Số ^{*} 076-CV/ĐUK

V/v họp Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác xây
dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng bộ Khối;
- Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2019; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.

*** Thành phần mời dự hội nghị:**

- Đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng của Tỉnh ủy.

*** Thành phần hội nghị:**

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng bộ Khối;
- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Đảng ủy Khối;
- Mời các đồng chí Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc (hoặc giám đốc) các doanh nghiệp có TCCS đảng trực thuộc; cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối;
- Mời phóng viên Báo Nhân Dân, truyền hình Nhân Dân tại Thanh Hóa; Đài phát thanh & truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa dự và đưa tin Hội nghị.

*** Thời gian:** 01 buổi, khai mạc 7h30', ngày 15 tháng 10 năm 2019 (thứ 3).

*** Địa điểm:** Hội trường tầng 3 trụ sở chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

(Số 04 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian về dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định. Để hội nghị đạt kết quả cao, Ban Thường vụ đề nghị các đồng chí về dự hội nghị nghiên cứu dự thảo báo cáo đăng trên Website của Đảng ủy Khối, để chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Như thành phần hội nghị;
- Lưu VPĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Lại Đình Quang



Thanh Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 9 THÁNG; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2019

* **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 trụ sở chính Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
Từ 7h30' đến 11h30'	1. Ổn định tổ chức, Tuyên bố lý do	Đ/c Lại Đình Quang Chánh Văn phòng
	2. Phát biểu khai mạc hội nghị	Đ/c Lê Ngọc Chiến Bí thư Đảng ủy Khối
	3. Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019	Đ/c Nguyễn Hùng Văn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
	4. - Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. - Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí	Gửi tài liệu nghiên cứu góp ý
	5. Thảo luận	Chủ trì: Đ/c Lê Hải Quân Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
	6. Kết luận và Bế mạc Hội nghị	Đ/c Lê Ngọc Chiến Bí thư Đảng ủy Khối

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2019



BÁO CÁO

**tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019**

.....

Chín tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế thế giới, khu vực có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn ngày càng phức tạp. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, song cũng gặp không ít khó khăn thách thức do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng. Trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn gặp không ít những khó khăn riêng như: Tiến độ một số dự án lớn còn chậm; tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng chưa rõ nét; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề ở một số huyện, ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,... hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối ở một số lĩnh vực cũng gặp không ít khó khăn thách thức: cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn lực đầu tư hạn hẹp, việc làm, thu nhập của người lao động vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên và người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối có những chuyển biến tích cực, kết quả chủ yếu như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2019 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động phối hợp, tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ

khoa học công nghệ mới vào sản xuất, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong điều kiện mới.

Hưởng ứng Chương trình liên kết, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong Khối. Nhiều đơn vị có cách làm mới trong phối hợp tổ chức các hội nghị liên kết, có các chính sách ưu đãi trong sử dụng sản phẩm của đơn vị, điển hình như Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ và quảng bá thương hiệu sản phẩm, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, và cơ chế chính sách để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; công ty Cổ phần Dạ Lan đã liên kết và chú trọng khai thác nguồn nguyên liệu mới, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Khối ngân hàng liên kết trong việc cho vay, huy động tiền gửi, dịch vụ tiền điện, thanh toán lương qua thẻ cho các doanh nghiệp. Tình hình sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, một số đơn vị thuộc lĩnh vực điện lực, viễn thông,... bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên 23 tỷ đồng. Đảng ủy, cũng như các tổ chức cơ sở đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các doanh nghiệp, tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh, phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Do có sự chỉ đạo tập trung, đồng bộ, nên nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong khối cơ bản ổn định, một số đơn vị có mức tăng trưởng khá, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, có một số sản phẩm tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Xi măng, Điện sản xuất, dịch vụ thương mại, Xuất khẩu thủy sản đông lạnh, may mặc.... Theo báo cáo của 90 đơn vị, tổng vốn đầu tư phát triển gần 1.000 tỷ đồng, bằng 50% so với cùng kỳ; có 94 % doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có chiều hướng đi lên; tổng doanh thu của các đơn vị (không kể các Ngân hàng) ước đạt 24,775 tỷ đồng, đạt 80 % kế hoạch; có 86 doanh nghiệp báo cáo số liệu lợi nhuận trước thuế, trong đó có 80 doanh nghiệp có lãi 1.800 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; nộp ngân sách địa phương đạt 1.942 tỷ đồng (không kể nộp ngân sách ngành, ngân sách trung ương); giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 21 nghìn lao động; thu nhập bình quân của người lao động toàn Khối đạt 8,41 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ; tạo việc làm mới cho 1.500 lao động, tăng 10% so với cùng kỳ. Phần lớn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc pháp luật về sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong Khối đã làm tốt công tác an sinh xã hội với số tiền 20,095 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường học, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã phát động, kêu gọi vận động trong toàn đảng bộ ủng hộ với số tiền gần 450 triệu đồng, đồng thời tổ chức đoàn trực tiếp đi thăm, tặng quà đồng bào, doanh nghiệp tại huyện Mường Lát và Quan Sơn và để lại một phần quỹ dự phòng.

1.2. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Các đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Phần lớn các đơn vị đã rà soát, bổ sung, sửa đổi những nội dung còn bất cập trong các quy chế, quy định; ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để xảy ra mâu thuẫn, bức xúc, khiếu kiện tập thể. Thông qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy trí tuệ, năng lực, tăng cường sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

1.3. Công tác Quốc phòng - An ninh, bảo đảm vệ sinh môi trường: Các doanh nghiệp chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và người lao động; tổ chức tốt phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng đơn vị vững mạnh về an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, có biện pháp kịp thời đấu tranh, phòng ngừa hoạt động “diễn biến hoà bình”, gây mất ổn định về an ninh chính trị, không để xảy ra các sự cố cháy nổ, mất mát tài sản, mất an ninh trật tự, tai nạn xảy ra đối với người lao động. 100% đơn vị có báo cáo đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

1.4. Công tác xây dựng doanh nghiệp văn hóa: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, ngày 15/7/2018 về “Xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế, quy định, hình thành bộ quy tắc ứng xử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong việc rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, từng bước hình thành nền nếp văn hóa trong giao tiếp, sản xuất kinh doanh văn minh, lịch sự.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Các cấp ủy Đảng đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, góp phần đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối ổn định. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, các đơn vị đều quan tâm tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, như: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), và các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước và các doanh nghiệp.

Công tác triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đa số các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương khóa XII, Chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết,... đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng bộ khối; bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở; bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban, văn phòng, đoàn thể của Đảng ủy Khối, với trên 600 lượt người nghe; tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết,... đến hơn 1.300 lượt cán bộ, đảng viên của các TCCS đảng có ít đảng viên. Sau hội nghị triển khai của Đảng ủy Khối, đa số các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chuyên đề đảm bảo sát đúng, phù hợp thực tiễn của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Có 25 đơn vị đã chấm sơ loại và nộp về Đảng ủy khối 63 bài dự thi, Ban Thường vụ đã thành lập Ban Giám khảo chấm bài, đánh

giá kết quả, quyết định tặng Giấy chứng nhận và khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân đạt giải trong cuộc thi. Tổ chức tốt cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao thưởng cho 01 đội đạt giải nhất, 02 đội giải nhì, 03 đội đạt giải ba, 05 đội đạt giải khuyến khích. Đồng thời lựa chọn và thành lập đội thi và tham gia chung kết cuộc thi học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cụm số 1 do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức tại Quảng Xương. Kết quả, đội thi của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được trao giải khuyến khích.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và báo cáo viên được chú trọng, Ban Thường vụ đã ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 143 đảng viên mới, 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 284 quần chúng ưu tú; duy trì tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên định kỳ, cung cấp kịp thời thông tin tình hình thời sự cho báo cáo viên cơ sở, cấp phát cuốn thông báo nội bộ phục vụ kịp thời sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

2.2. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình hành động, Phương án thí điểm thành lập mô hình tổ chức đảng trong khu kinh tế, khu công nghiệp và trong doanh nghiệp FDI; Qui chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp với Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp; xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ đạo việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; hướng dẫn cấp ủy cơ sở bổ sung hồ sơ và lý lịch đảng viên năm 2019.

Công tác chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chế độ nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được chú trọng. Đảng ủy đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp giải quyết dứt điểm số đảng viên chậm chuyển sinh hoạt đảng; thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng, nâng cấp 1 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở, chuyển 1 đảng bộ cơ sở xuống chi bộ cơ sở, giải thể 1 chi bộ cơ sở; kiện toàn 16 tổ chức cơ sở đảng; hiệp y về công tác cán bộ cho 7 đơn vị; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho 67 học viên; xét kết nạp 120 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 151 đảng viên dự bị; xóa tên 2 đảng viên; giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 322 đồng chí; tiếp nhận chuyển đến 140 đồng chí; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 45 đồng chí; phát thẻ đảng cho 284 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý dữ liệu, hồ sơ đảng viên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra,

giám sát; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2019 và nhiệm vụ cấp ủy giao. Hướng nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát vào việc chấp hành, thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đạo đức lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động phát hiện xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 09/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Triển khai kế hoạch 169 -KH/TU sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống, tham nhũng lãng phí. Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra việc SXKD; Nghị quyết Trung ương 4, lãnh đạo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; công tác cán bộ tổ chức cơ sở đảng; giám sát thực hiện nghị định 60, nghị định 49-NĐ/CP về thực hiện qui chế dân chủ”.... tại 6 tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thực hiện 17 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kê khai tài sản thu nhập 4 đơn vị giám sát thực hiện kết luận của kiểm tra đảng ủy và UBKT với 32 lượt đơn vị. Thông qua kiểm tra, giám sát đã chủ động ngăn ngừa, khắc phục, đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, kết quả đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 2 đảng viên do vi phạm pháp luật.

1.3. Lãnh đạo các đoàn thể, hội quần chúng

Các cấp ủy đảng trong Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của trung ương, của tỉnh về công tác vận động quần chúng; chú trọng đến việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tâm tư nguyện vọng, gặp gỡ tiếp xúc lắng nghe, xử lý kịp thời những đề xuất kiến nghị của các đoàn thể.

Chỉ đạo Đoàn Khối tổ chức tốt các hoạt động thăm và tặng quà Tết Kỷ Hợi cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và Tháng Thanh niên; tổ chức Giải bóng đá thanh niên năm 2019; tổ chức ngày hội Thanh niên công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, tại buổi Lễ đã tặng 15 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho công nhân trị giá 25 triệu đồng, tổ chức các đoàn trong khối thăm tặng quà các huyện bị lũ lụt, với số tiền là 512 triệu đồng. Tổ chức tham gia hiến máu nhân đạo thu được 200 đơn vị. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Hội Cựu chiến binh Khối đã tổ chức Hội nghị Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019 và các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; kiểm tra việc

thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở một số tổ chức hội.

Hội Khuyến học đã phối hợp tổ chức Tết khuyến học Kỷ Hợi 2019 cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con cán bộ, đảng viên, công nhân lao động lập thành tích cao trong học tập, rèn luyện; tham dự và trao quà "Xuân Biên phòng - Âm lòng dân bản" cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo học giỏi do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến các Ủy viên Ban Chấp hành Hội khuyến học và cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên của Đảng ủy Khối. Phối hợp tham mưu tổ chức thành công Lễ tuyên dương cán bộ, đảng viên, người lao động có đề tài, sáng kiến đạt chất lượng cao năm 2018, tuyên dương, khen thưởng đối với hai tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo doanh nghiệp đạt doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 9 cán bộ, đảng viên; và 109 học sinh, sinh viên là con cán bộ, đảng viên, người lao động đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm 2018 - 2019.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trong khối còn gặp nhiều khó khăn; tái cấu trúc doanh nghiệp còn chậm; khả năng tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu đãi và nguồn lực đầu tư hạn chế; việc thực hiện chương trình liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh chưa mạnh, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống, việc làm và chế độ chính sách đối với người lao động, một số đơn vị vẫn còn nợ lương, nợ BHXH, BHYT.

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp ở một số cấp ủy chưa tốt, chưa ban hành được nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; việc tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn chậm so với yêu cầu.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở yếu kém, hoạt động cầm chừng; chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa nền nếp; một số ít đảng viên tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu hạn chế. Công tác quản lý đảng viên còn nhiều bất cập, nhiều đảng viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng chưa chuyên sinh hoạt đảng, quá hạn so với quy định; chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo nghị quyết đến nay đạt thấp. Trách nhiệm của một số TCCS đảng trong việc chỉ đạo, tổ chức thi tại cơ sở và tham gia thi cuộc thi Bí thư chi bộ

giỏi năm 2019 của Đảng ủy Khối chưa tốt, chỉ đạo chưa sâu sát.

- Nhận thức, trách nhiệm, cũng như tính chủ động của một số tổ chức cơ sở đảng trong công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ, chậm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm; kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát hạn chế, nên có lúc, có việc còn lúng túng, bị động về quy trình, thủ tục.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- Một số cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp còn bất cập; nguồn lực của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; diễn biến thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự phối hợp của một số cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chưa rõ nét, chưa sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành.

- Có thời điểm bị ảnh hưởng việc sáp nhập hai cơ quan, cũng như hai đồng chí Thường trực đảng ủy Khối nghỉ chế độ, nên chưa quyết liệt trong quán triệt tinh thần để các TCCS đảng tổ chức tốt cuộc thi tại cơ sở và tham gia thi do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức.

***Đánh giá chung:** Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị có mức tăng trưởng khá, môi trường văn hóa doanh nghiệp được chăm lo, việc làm, đời sống của công nhân lao động được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn trong doanh nghiệp được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục được củng cố và phát huy, hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội chuyển biến, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp.*

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; tăng cường liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong

Khôi, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Quy chế dân chủ và các qui định của pháp luật về sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách cho người lao động.

2. Các cấp ủy đảng tập trung rà soát lại, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và của Đảng bộ, chi bộ trong năm 2019; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra.

3. Tập trung tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, từng cấp ủy phải xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động sát đúng, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

4. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết, hoàn thành việc phê duyệt rà soát, bổ sung, hoàn thiện qui hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thí điểm thành lập 01 mô hình tổ chức đảng trong khu kinh tế, khu công nghiệp, trong doanh nghiệp FDI; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối năm 2019. Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp với Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý IV và các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là: kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày nữ Doanh nhân; ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 10/11; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kết luận 81-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trong tình hình hình mới"; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh"; Kết luận 01-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”; tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”.

6. Thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp

ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành thực hiện các quy định của Đảng; chủ động phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên, không để tích tụ, nảy sinh những vấn đề nổi cộm, phức tạp. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy định 179 -QĐ/TW ngày 25/2/2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định 12 -QĐ/UBKTTW ngày 11/6/2019 về thẩm định hiệp y nhân sự và khen thưởng; Quy định 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 26/1/2019 nâng cao chất lượng kết nạp và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

7. Tiến hành đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, khẳng định rõ những việc làm được, chưa làm được, đề xuất được các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp sát thực, khả thi, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp; đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở, nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

8. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể; quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2019; cấp ủy trong doanh nghiệp và Đoàn Khối chỉ đạo cơ sở tổ chức hoàn thành Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đại hội chi đoàn theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Các ban, VP Tỉnh ủy (b/c);
- Các đồng chí Ủy viên BCH ĐUK;
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Các ban, đoàn thể ĐUK;
- Lưu VPĐUK.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**

Lê Ngọc Chiến